

**๒.๑ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง”**  
มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ ดำเนินการดังนี้

๑. ประชุมคณะผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยากร

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓. การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทางการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเข้าระบบบริหารจัดการเนื้อหาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้งานและระบบคลังสื่อและเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำเข้าระบบบริหารจัดการเนื้อหาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. สรุป ประเมินผล รายงานผลและเผยแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยพยายามลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลารวมทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน โดยการส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียน เพื่อให้ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเสี่ยงที่นักเรียนจะหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยการกำกับและติดตามการดำเนินงาน

ของโรงเรียนให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งมีระบบสารสนเทศระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน <https://cct.thaieduforall.org/> เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประสานความร่วมมือผ่านระบบการสื่อสารแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยโสธร มีการดำเนินงานบริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่ม (EI) เตรียมความพร้อม มีกระบวนการดังนี้ ๑) รับสมัคร รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ๒) คัดกรองนักเรียน ๓) ประเมินพัฒนาการ ครู นักสหวิชาชีพ ๔) จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ๕) นำแผนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ๖) วัดและประเมินผลตามศักยภาพ ๗) ส่งต่อนักเรียนตามความเหมาะสม

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยโสธร ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่จังหวัด ตามโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ด้วย

Application Movavi การฝึกทักษะการทำผลงานโดยใช้ Application Canva และการเรียนรู้ระบบห้องเรียนเสมือนจริงMETAVERSEประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ปรับการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีการสอน สามารถเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ตามความพร้อม ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผู้เรียนที่ดีขึ้น

วิทยาลัยเทคนิคชัยโสธร สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ และในรูปแบบออนไลน์